



ประกาศฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ที่ ๕๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Non-Firm พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีผลิตไฟฟ้าด้วยระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) (ข้อ ค. ๔) กำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) จะเปลี่ยนแปลงตามราคาก๊าซธรรมชาติที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีประกาศฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ ๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง การเรียกเก็บหรือคืนค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยราคาก๊าซธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ Energy Pool Price (EPP) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยแจ้งให้ SPP รับทราบแนวทางการเรียกเก็บหรือคืนค่าพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากส่วนต่างระหว่างราคา EPP กับราคา Pool Gas หรือ Settlement Value (SV) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราคาก๊าซธรรมชาติที่ ปตท. จำหน่ายให้กับ SPP ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นั้น

ด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบในหลักการ “มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน” ของกระทรวงพลังงาน โดยให้รัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ (ปตท. และ กฟผ.) คิดราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool Gas) ซึ่งรวมมาตรการ Energy Pool Price ที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคไฟฟ้า (Power Sector) สำหรับงวดเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ตามจริงแต่ไม่เกินค่าประมาณการคงที่ตามค่าควบคุม (ประมาณ ๓๐๔.๗๙ บาทต่อล้านปีทิว) เพื่อรักษาระดับค่าไฟฟ้าที่ ๓.๙๙ บาทต่อหน่วย และให้นำส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงกับค่าก๊าซธรรมชาติที่เรียกเก็บไปทยอยเก็บคืนในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับรอบถัดไปตามที่ กกพ. เห็นชอบ

ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามมติ ครม. ดังกล่าว เมื่อคำนวณตามโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติที่ ปตท. จำหน่ายให้กับ SPP แล้วจะได้ ดังนี้

เดือน ปี	ราคา Pool Gas รวม Margin และค่าผ่านท่อ (บาท/ล้านปีทิว)	Settlement Value (SV) (บาท/ล้านปีทิว)
กันยายน ๒๕๖๖	๓๒๙.๓๕๐๗	๐.๐๐๐๐

ในการนี้ กฟผ. จึงขอแจ้งอัตรารับซื้อไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ สำหรับ SPP ประเภทสัญญา Non-Firm พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบบ Cogeneration โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตรารับซื้อไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ มีค่าเท่ากับ ๓.๙๒๒๙ บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเผด็จ เสริมพานิชย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย